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รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ นายเจริญ  จรรย์โกมล ท าหนน้าที่ประธานนนที่ประชุม 
จากนั้น ประธานได้อนุญาตนหน้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหนารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยนช้เวลา
ประมาณ ๑ ชั่วโมง ต่อจากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งวันนี้บรรจุวาระกระทู้ถามสด 
๔ เรื่อง โดยประธานได้หนารือที่ประชุมยกเว้นข้อบังคับการประชุม ซึ่งก าหนนดนหน้การประชุมแต่ละครั้งสามารถ
ถามตอบกระทู้ถามสดได้ ๓ เรื่อง เมื่อขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมก็จะสามารถด าเนินการถามตอบกระทู้  
ถามสดได้เกินกว่า ๓ เรื่อง ที่ประชุมเหน็นด้วยนหน้ยกเว้นข้อบังคับการประชุม จากนั้น ประธานได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มที่วาระกระทู้ถามสด ดังนี้ 

กระทู้ถามสดเรื่องแรก เรื่อง ปัญหนาอุทกภัยนนพ้ืนที่จังหนวัดสุโขทัย ตั้งถามโดย ส.ส. วิรัตน์  
วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหนวัดสุโขทัย โดยได้กล่าวถึงการเกิดอุทกภัยขึ้น 
นนพ้ืนที่จังหนวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยนนพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ 
ของจังหนวัดน้ าท่วม โดยถามว่ารัฐบาลจะด าเนินการแก้ไขปัญหนาน้ าท่วมและจะเยียวยานหน้ประชาชนได้เมื่อนด
และอย่างไร จากนั้น รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญกุล ได้รับมอบหนมายจาก
นายกรัฐมนตรีนหน้มาตอบชี้แจงกล่าวว่า ปัญหนาของจังหนวัดต่างๆ ที่นช้ลุ่มแม่น้ ายม มักจะมีปัญหนาบ่อยครั้ง 
เนื่องจากไม่มีเขื่อนกันน้ าและเป็นปัญหนาที่เกิดมายาวนาน แต่ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหนาดังกล่าว แต่ปัญหนาของจังหนวัดสุโขทัยปัจจุบันนั้นเกิดจากอุบัติเหนตุจากการที่ผนังกั้นน้ าเกิดรอยรั่ว 
ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขนหน้ทันท่วงที ส่วนการเยียวยานั้นจะนช้หนลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบปัญหนาอุทักภัย
ทั่วไปและก าลังเตรียมการป้องกันปัญหนาอุทกภัยอย่างเต็มที่ ส่วนการนช้งบประมาณ ๑.๒ แสนล้านบาทนั้น 
จะได้ส่งรายละเอียดการนช้จ่ายงบประมาณนหน้ผู้ตั้งกระทู้ถามต่อไป ส่วนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และการ
สร้างอ่างเก็บน้ ายมบน ยมล่าง นั้น ก าลังด าเนินการศึกษาข้อดีข้อเสียซึ่งจะนช้งบประมาณเงินกู้ ๓.๕ แสนล้านบาท 
ที่ได้ตั้งไว้ 

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่องโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ตั้งถามโดย ส.ส.กรวีร์  
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหนวัดอ่างทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทาง
หนรือวิธีการปฏิบัติการรับจ าน าข้าวของชาวนาที่ต้องเก็บเกี่ยวหนลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาล 
จะปิดรับจ าน าโครงการประจ าปี ๒๕๕๕ ก่อนจะเปิดโครงการประจ าปี ๒๕๕๖ นนเดือนถัดไป และจะมีมาตรการ
แก้ปัญหนาโรงสีปฏิเสธรับจ าน าข้าว รวมถึงปัญหนาการจ าน าข้ามเขต ทั้งนี้ นายภูมิ  สาระผล รมช. กระทรวงพาณิชย์ 
ได้ตอบชี้แจงว่า นนวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ทางรัฐบาลจะอนุโลมนหน้ชาวนาฝากกับโรงสี 
ที่เข้าโครงการรับจ าน าข้าวและจะได้ออกนบประทวนนหน้ ส่วนกรณีที่ชาวนาปลูกข้าวหนลายรอบนั้น ทางรัฐบาล
จะนหน้สิทธิเกษตรกรจ าน าข้าวเปลือกได้ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่ก าหนนดว่าต้องเป็นนาปีหนรือนาปรัง ส่วนสิทธิ 
การจ าน าข้าวจะอยู่นนเกณฑ์ปีละ ๒ ครั้ง สุดแท้แต่ว่าจะอยู่นนรอบปีนด ส่วนปัญหนาโรงสีปฏิเสธการรับจ าน าข้าว
ชาวนานั้น รัฐบาลยอมรับว่ามีปัญหนาดังกล่าวเกิดข้ึนจริงแต่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหนาอย่างจริงจัง ส่วนการ
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ออกหนลักเกณฑ์การจ าน าข้ามเขตก็เพ่ือป้องกันปัญหนาการทุจริต แต่ได้อนุโลมนหน้ชาวนาที่อยู่เขตติดต่อจังหนวัด
อ่ืนสามารถรับจ าน าข้าวเปลือกได้ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหนานหน้เกษตรกรได้นนระดับหนนึ่ง 

ต่อจากนั้น ประธานได้แจ้งนหน้ที่ประชุมและ ส.ส. ชูวิทย์  กมลวิศิษฐ์ ผู้ตั้งกระทู้สด เรื่อง ความมั่นคง
ตามแนวชายแดนว่า ร้อยต ารวจเอก เฉลิม  อยู่บ ารุง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหนมายจากนายกรัฐมนตรี
มาตอบชี้แจงกระทู้ดังกล่าว ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้จึงขอเลื่อนกระทู้สดไปนนครั้งหนน้า แต่เจ้าของ
กระทู้กล่าวว่าหนากเลื่อนไปก็จะไม่นช่กระทู้สดและยืนยันจะถามนนวันนี้ นนที่สุดประธานได้นหน้วิปรัฐบาลได้คุยกับ
เจา้ของกระทู้ดังกล่าวเพ่ือหนาทางออก ต่อไป 

จากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่อง การแถลงดัชนีทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๕ ตั้งถามโดย 
ส.ส. เกียรติ  สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถามเกี่ยวกับการแถลงผลการ
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนนวาระครบ ๑ ปี และมีการปรับดัชนีทางเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ นหนม่ 
โดยรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบนนวงกว้างต่อการด าเนินการทั้งนนส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป้าหนมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนนภาพรวมด้วย โดยผู้ตั้งกระทู้เน้นกรณี
รองนายกรัฐมนตรี กิตติรัตน์  ณ ระนอง อ้างถึงความจ าเป็นที่ต้องโกหนกเรื่องการขยายตัวของการส่งออกเพ่ือนหน้
เกิดความเชื่อมั่น แต่ผู้ตั้งกระทู้มองว่าท านหน้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหนายท านหน้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น 
ซึ่งรองนายกฯ กิตติรัตน์  ณ ระนอง รับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ตอบชี้แจงว่าตนเองมีความจริงนจและยืนยันว่าตนเอง
ไม่ชอบการโกหนก ดังนั้น เมื่อการขยายตัวการส่งออกนนปีนี้ไม่ถึงเป้าหนมายที่ตั้งไว้จึงได้แสดงความจริงนจโดยการ
แสดงความคิดเหน็นส่วนตัวนนการปรากฏตัวนนงานดังกล่าว ส่วนค าว่า ไวท์ไลน์ ก็ไม่ได้มีความหนมายนนทางลบ 

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่อง ความมั่นคงตามแนวชายแดน ตั้งถามโดย 
ส.ส. ชูวิทย์  กมลวิศิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครักประเทศไทย ซึ่งผู้ตั้งถามได้กล่าวถึงการทุจริต
คอร์รัปชั่นของเจ้าหนน้าที่ ต.ม. ตามแนวชายแดน ท านหน้มีชาวต่างด้าวทะลักเข้าเมืองปีละหนลายแสนคน จากนั้น
รองนายกรัฐมนตรี ร้อยต ารวจเอก เฉลิม  อยู่บ ารุง ได้ตอบชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีแรงงานเถื่อนตามคลิปที่ ส.ส. ชูวิทย์  
น ามาเปิดนนสภา ขณะที่ผู้ตั้งกระทู้ถามสดได้ยืนยันเรื่องกระบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบเข้า ออกตามแนว
ชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยไม่ต้องผ่าน ต.ม. (ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง) โดยอาจมีนักการเมืองรู้เหน็น จึงขอถาม
ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหนาความมั่นคงนี้อย่างไร จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ร้อยต ารวจเอก เฉลิม  อยู่บ ารุง ยังคง
ยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองคนนดนนรัฐบาลชุดนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหนาโดยจัดเจ้าหนน้าที่
ดักตามเส้นทางต่างๆ และยืนยันว่า ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาไม่มีแหนล่งผลิตยาเสพติดแต่การผลิตยา
เสพติดผลิตกันที่อ าเภอท่าข้ีเหนล็ก ประเทศพม่า 

เมื่อจบกระทู้ถามสด ประธานได้ด าเนินการประชุมนนส่วนของกระทู้ถามทั่วไป ทั้งนี้ ประธาน
ได้แจ้งนหน้ที่ประชุมและเจ้าของกระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๒ ว่ารัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงติดภารกิจ
ไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ทั้ง ๒ ออกไปนนการประชุมครั้งหนน้า 

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๓ เรื่อง การด าเนินการโครงการรับจ าน า 
สินค้าเกษตรของรัฐบาล โดย ส.ส. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหนวัดเลย 
โดยถามว่ารัฐบาลมีนโยบายนนการด าเนินการโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรประเภทอ่ืน เช่น  ข้าวโพด 
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ยางพาราและมันส าปะหนลัง หนรือไม่ อย่างไร รัฐบาลจะมีแนวทางการนหน้ความช่วยเหนลือเกษตรกรที่ไม่ได้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรของรัฐบาล เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ 
อย่างไร และจะสามารถเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อนด และรัฐบาลมีมาตรการนนการป้องกันการทุจริต
โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรอย่างไร จากนั้น รมต. ภูมิ  สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ได้ตอบชี้แจงว่า การรับจ าน าสินค้าเกษตรนั้น รัฐบาลจะด าเนินการรับจ าน าเฉพาะผลิตผลที่เกษตรกรประสบ
ปัญหนามาก เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหนาราคาผลผลิตตกต่ า เช่น เกษตรที่เป็นชาวนา ส่วนผลผลิตด้าน
การเกษตรอ่ืนๆ นั้น ก็จะทยอยท าโครงการรับจ าน าต่อไป เช่น ข้าวโพด ขณะนี้อยู่ระหนว่างการเสนอโครงการ
ต่อรัฐบาล ส่วนมันส าปะหนลังนั้น รัฐบาลได้ด าเนินการแทรกแซงราคาเพ่ือช่วยเหนลือเกษตรกรแล้ว ส่วนราคา
ยางพารานั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมตินหน้อนุมัติองค์การสวนยางพาราสามารถกู้เพ่ิมได้ รวมทั้ง รมช. พาณิชย์  
ได้อธิบายหนลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยละเอียด ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตนั้น รัฐบาลได้มี
มาตรการนนการก ากับดูแลโดยเฉพาะการจ าน าข้าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ าน าข้าว 
ทุกขั้นตอน โดยมีสายตรวจพิเศษเข้าไปตรวจสอบเมื่อถูกร้องเรียน รวมทั้งได้ตั้งคณะดูแลทั้งนนส่วนกลางและ
ระดับจังหนวัดเพ่ือไม่นหน้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตกระท าได้ยาก 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามทั่วไปแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องแรก เป็นเรื่องรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๕ ของสภาพัฒนา
การเมือง ซึ่งมีสมาชิกสนนจอภิปรายเป็นจ านวนมาก โดยเป็นการเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองเพ่ือนหน้สามารถพัฒนาการเมืองนหน้ได้ตามเป้าหนมาย ภายหนลัง  
การอภิปรายของสมาชิกโดยนช้เวลากว่า ๔ ชั่วโมงแล้ว ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเมืองได้ ตอบชี้แจงเกี่ยวกับ
การท างานของสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งสมาชิกของสภาพัฒนาการเมืองนั้น มาจากหนลายภาคส่วนท านหน้เกิดทั้ง
ข้อดีและข้อด้อย ซึ่งการท างานนน ๒ ปีแรกค่อนข้างล าบาก แต่มีสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงนหน้จึ ง
สามารถด าเนินงานได้คล่องตัวขึ้น ขณะเดียวกันสภาพัฒนาการเมืองได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไข
สภาพัฒนาการเมืองเพ่ือนหน้สภาพัฒนาการเมืองมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีความชัดเจน เรื่องอ านาจหนน้าที่
และทิศทางการท างานมากขึ้น ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณานนโอกาสต่อไป ส่วนยุทธศาสตร์การท างานนั้น 
สภาพัฒนาการเมืองจะนหน้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนและการกระจายอ านาจ ทั้งนี้  หนากเน้นทั้ง ๒ เรื่องนี้ ก็อาจแก้ไขปัญหนาต่างๆ ได้ ทั้งนี้ 
สภาพัฒนาการเมืองได้จัดท าโครงการ “จังหนวัดจัดการตนเอง” โดยได้ด าเนินการน าร่อง ๑๐ จังหนวัด เพ่ือนหน้
ประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้ สภาพัฒนาการเมืองได้จัดท างานวิจัยเพ่ือเป็นตัวชี้วัด มาตรฐาน
การเมืองของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ เหนล่านี้จะเป็นการวางรากฐาน
ประชาธิปไตยนหน้มั่นคงยิ่งข้ึนและสามารถคลี่คลายปัญหนาทางการเมืองได้ 

ต่อจากนั้นประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอนหน้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม 
๒ เรื่องนนคราวเดียวกัน นนการปะชุมคราวหนน้า คือรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหนรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ ของส านักงานศาลยุติธรรมและรับทราบรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงิน ส าหนรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ของส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งที่ประชุม 
ไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม นนเวลาประมาณ ๑๘.๕๕ น. 


